

NĂM THỨ 59
THỨ BA
29
THÁNG 9-2020
(13-8 năm Canh Tý)
SỐ: 8021



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958
● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ VII

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại 6 huyện, thành phố

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp thu kiến nghị của cử tri huyện Quỳnh Phụ.

Họp Thường trực HĐND tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức thư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội.

Ảnh: HIỂN TRÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải

Chiều ngày 28/9, UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm Trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Những năm qua, với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Giao thông Vận tải, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Thái Bình đã được củng cố

(Xem tiếp trang 4)

PHẠM HƯNG

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 28/9, Tổ giám sát số 3, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban

Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát.

Tính đến tháng 6/2020, huyện Quỳnh Phụ có 14.503 đối tượng bảo trợ xã hội cả cá nhân hoặc hộ gia đình nhận

(Xem tiếp trang 4)

ĐẠT QUẢN

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Sáng ngày 28/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

90 năm qua, cùng với các cấp hội nông dân trong cả nước, Hội Nông dân Thái Bình đã tích cực vận động

cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ

(Xem tiếp trang 4)

TIẾN ĐẠT

Hơn 1,8 triệu lượt bệnh nhân khám bệnh 9 tháng đầu năm

9 tháng đầu năm 2020, tổng số lượt khám bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh là hơn 1,8 triệu lượt người, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, số lượt điều trị ngoại trú là hơn 166.500 lượt, tăng hơn 19% và lượt điều trị nội trú là hơn 160.900 lượt, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ nhập viện điều trị nội trú/số khám bệnh tăng 0,3%; tổng số ngày điều trị nội trú giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, trong 9 tháng, tổng số ca phẫu thuật được thực hiện tại các cơ sở y tế là hơn 31.670 ca; số cấp cứu là hơn 40.400 ca; số chuyển viện là gần 72.710 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2019, tổng số ca phẫu thuật, ca cấp cứu và số ca chuyển viện đều giảm.

3 tháng cuối năm, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chú trọng các hoạt động cấp cứu, an toàn trong điều trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật; thực hiện khảo sát sự hài lòng của người bệnh. Cùng với đó sẽ tập trung phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

NHƯ HOANG

Phát động phong trào "Nuôi lợn đất nhân đạo"

Sáng ngày 28/9, Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình) tổ chức phát động phong trào "Nuôi lợn đất nhân đạo" và vui tết Trung thu năm 2020.

Từ nhiều năm nay, Liên đội nhà trường đã phát động phong trào "Nuôi lợn đất nhân đạo" và nhận được sự tham gia tích cực của đội viên. Các em đã tiết kiệm chi tiêu, bớt một phần nhỏ tiền ăn sáng của mình để nuôi lợn đất ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Với chủ đề "Vắng trắng yêu thương" các em học sinh đã tham gia giao lưu văn nghệ, thường thức màn múa lân, múa sư tử đặc sắc. Chương trình đã đem đến cho các em không gian lung linh, rực rỡ sắc màu với một mùa trung thu đậm nét văn hóa dân gian.

Nhân dịp này, nhà trường đã tặng quà cho 36 học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

MINH NGUYỆT

Điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả

(Xem trang 2)



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor (Quỳnh Phụ).

NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

(Xem trang 3)

Truyền thông Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Sáng ngày 28/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường THCS Trần Phú (phường Đề Thám, thành phố Thái Bình) tổ chức truyền thông thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020.

Tại buổi truyền thông, các em học sinh trong trường được tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với các quy định chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ cùng 4 tiêu chí ứng xử cụ thể giữa: vợ với chồng; cha mẹ với con, ông bà với cháu; con với cha mẹ, cháu với ông bà; ứng xử giữa các anh, chị, em. Các tiêu chí này nhằm góp phần xác định, từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, để cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, cộng đồng, xã hội, đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình, xã hội.

(Xem tiếp trang 4)

TÚ ANH

Tập huấn công tác người cao tuổi, kỹ năng liên kết, tổ chức sản xuất

Sáng ngày 28/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn công tác người cao tuổi (NCT) năm 2020.

Tại hội nghị, 260 đại biểu là chủ tịch hội NCT các xã, phường, thị trấn được triển khai một số văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến NCT như: Luật Người cao tuổi; kế hoạch tháng hành động vì NCT. Các đại biểu cũng được truyền đạt các chuyên đề về kỹ năng công tác xã hội và tư vấn sức khỏe cho NCT; vai trò của NCT trong gia đình, xã hội; hoạt động công tác xã hội đối với NCT; vấn đề tâm lý, sức khỏe, nhu cầu của NCT; các hoạt động trợ giúp NCT nhất là NCT có hoàn cảnh khó khăn...

Sáng ngày 28/9, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về khuyến nông năm 2020.

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG - HOÀNG ĐẠT